

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าเล็กน้อย ขณะนักลงทุนมองหาปัจจัยผลักดันตลาด

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าเล็กน้อยจากวานนี้ ขณะที่นักลงทุนจะติดตามความคืบหน้าของปัญหาประท้วงในอียิปต์ และตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะออกมาในวันนี้

*ยูโรในตลาดนิวยอร์กวานนี้ ร่วงลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่าง ๆ และอาจร่วงลงได้อีก หลังนายฌอง-คล็อด ทรียเซต์ ประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) สยบกระแสคาดการณ์ที่ว่า อัตราดอกเบี้ยยูโรโซนจะปรับตัวขึ้นในไม่ช้า

*ประธานอีซีบี กล่าวหลังจากที่อีซีบีลงมติตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำสุด เป็นประวัติการณ์ที่ 1% ว่า การคาดการณ์เงินเฟ้อยังคงถูกตรึงอยู่ และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในระยะกลางถึงระยะยาว จะยังคงควบคุมได้

*ความเห็นของเขาสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุน ที่คาดว่าจะมีการแถลงการณ์ในเชิงคุมเข้มนโยบาย หลังข้อมูลเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาสูงเกินคาด

*ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้น ขณะที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ระบุว่า แม้เศรษฐกิจสหรัฐจะปรับตัวดีขึ้น แต่เศรษฐกิจสหรัฐยังจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเฟดต่อไป

*ปัจจัยที่หนุนดอลลาร์ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาจากรายงานที่บ่งชี้ว่า ภาคบริการของสหรัฐขยายตัวในเดือนม.ค.และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ลดลงอย่างรุนแรง

*วานนี้ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ระบุว่า การอ่อนค่าของบาทในช่วงนี้ จะไม่กระทบต่ออัตราเงินเฟ้อมากนัก เพราะสัดส่วนของสินค้านำเข้า ที่นำมาคำนวณอัตราเงินเฟ้อ มีไม่มาก

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.879 บาท

*09.15 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.86/89 จาก 30.82/87 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.83/90 จาก 30.85/86 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 81.54/59 จาก 81.57 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3633/35 จาก 1.3635 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"วันนี้บาทคงจะ sideways ก็รอดูเรื่องอียิปต์ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป แล้วก็ดูตัวเลขของสหรัฐที่จะออกมา วันนั้นก็เป็นตัว non-farm(การจ้างงานนอกภาคเกษตร) วอลุ่มก็คงยังบางอยู่" ดีลเลอร์ กล่าว

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

เขา กล่าวว่า เงินบาทในช่วงเข้านี้ ไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดตลาดวานนี้มากนัก และคาดว่าภาพรวมในวันนี้ จะเป็นการแกว่งตัวเพื่อรอความชัดเจนของปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเข้ามาผลักดันตลาด โดยมองแนวรับของเงินบาทวันนี้ ไว้ที่ 30.95 และแนวต้านที่ 30.80

Source: Bisnews

*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า
ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้